

## โครงการสำคัญที่แสดงลักษณะเด่นของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยภาคกลางเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่เพียงแต่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ แต่ยังเป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญกับการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยมี 3 โครงการเด่นที่มหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมและบรรจุในแผนปฏิบัติงานประจำปีอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาดังนี้

### 1. โครงการผลิตผู้ประกอบการชั้นนำ

มหาวิทยาลัยภาคกลางเป็นสถาบันที่มุ่งผลิตผู้ประกอบการชั้นนำ ดังนั้น นอกจากมีการกำหนดรายวิชาเรียนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการในหลักสูตรแล้ว เอกลักษณะที่เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของสถาบันก็คือการจัด “โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะสาขาวิชาในช่วงวันปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นการอบรมการเขียนแผนธุรกิจเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น ผลการดำเนินงานพบว่ามีศิษย์เก่าจำนวนหลายรายได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการจริงที่ประสบความสำเร็จสร้างคุณประโยชน์ให้กับตนเอง สังคม และประเทศชาติ

### 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ในแต่ละปีการศึกษา มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่าหลากหลายโครงการ ทั้งในระดับสถาบัน และระดับคณะ โดย โครงการเด่นในระดับสถาบันประกอบด้วย โครงการค่ายอาสาพัฒนา โครงการสรรค์สร้างเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผลกระทบของทั้ง 3 โครงการนี้นอกจากช่วยสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้แก่นักศึกษาทั้งด้าน 1) พุทธิพิสัย คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านความรู้ ความคิด สติปัญญา 2) ทักษะพิสัย ความสามารถในการนำความรู้ไปใช้กับการทำงาน 3. จิตพิสัย คือ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้ว โครงการเหล่านี้ยังได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สถานศึกษาขนาดเล็กในชุมชน และวัดที่ได้รับการบริการ

### 3. โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

มีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในระดับสถาบัน/คณะ/สาขาวิชา กำหนดแนวทางให้คณะ/สาขาวิชา จัดการเรียนการสอน การวิจัยและการดำเนินงานด้านกิจกรรมของนักศึกษา

โดยให้บูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้เผยแพร่โครงการ กิจกรรมและบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนอีกด้วย เช่น โครงการสืบสานสงกรานต์ไทย โครงการ 'ไหว้ครู' โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา โครงการวันแม่ โครงการวันพ่อ เป็นต้น โดยโครงการเด่นที่คณาจารย์และ นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคกลางได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นประจำทุกปี และได้รับรางวัล การประกวดอย่างต่อเนื่องคือ**โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา** ซึ่งมหาวิทยาลัยกอนเน้นเล็งเห็นความสำคัญของการ สืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของท้องถิ่น โดยมีกิจกรรม หลักประกอบด้วย

- การให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความหมาย และขั้นตอนการประดิษฐ์เทียนพรรษาแก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
- การประกวดการประดิษฐ์เทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของผู้เข้าร่วม
- การจัดขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและสร้างความสามัคคีในชุมชน

โครงการนี้ได้สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่เยาวชนและชุมชน ส่งผลให้มีการสืบทอด ประเพณีแห่เทียนพรรษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวอีก ด้วย